

ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/๖๔๓๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง อบรมปฏิบัติการใช้ระบบทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ด้วยระบบ TEPE Online

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ว ๒๖๒ -ว๒๖๔
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการการอบรมปฏิบัติการและแผนที่สถานที่อบรมปฏิบัติการ
๒. แบบตอบรับการเข้าอบรมปฏิบัติการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการทดสอบ
ประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ -
มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ด้วยระบบ TEPE Online ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขต สรุปรายชื่อข้าราชการครูที่จะเข้าทดสอบประเมิน และสถานศึกษาที่จะใช้เป็น
สนามสอบ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กำหนดให้มีการอบรมปฏิบัติการในการใช้ระบบทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์
ให้กับผู้บริหารจัดการระบบ (Admin) ทุกระดับ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องอบรมปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำน้ำ อำเภอลำลูกกา จังหวัดเพชรบุรี จึงขอให้ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น
ผู้บริหารจัดการระบบ (Admin) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการดังนี้

๑. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ทำหน้าที่เป็น Admin หน้าที่
“ผู้บริหารจัดการการสอบ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นสนามสอบ จำนวนสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เป็นสนามสอบละ ๑ คน

๒. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ทำหน้าที่เป็น Admin หน้าที่
“ผู้บริหารจัดการข้อมูลผู้เข้าสอบ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งครูเข้ารับการทดสอบ (ทุกเขต)
จำนวน ๑ คน

/ทั้งนี้ ในการเดินทาง....

ทั้งนี้ ในการเดินทางไปเข้ารับการอบรม ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากสถานที่จัดอบรมปฏิบัติการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปโดยให้จัดส่งแบบตอบรับการอบรมทาง e-mail : hrdplanobec@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๐๓